



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๔๘

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
และการเฝ้าระวังผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ (โควิด-๑๙) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ขณะนี้ไม่ได้มีการปิดกั้นการเดินทางแต่อย่างใด และช่วงวันหยุดติดต่อกัน ๓ วันที่ผ่านมา ก็มีการเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ขณะที่ประชาชนมีการป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้จะอยู่กับโควิด-๑๙ ได้อย่างไรจนกว่าจะผ่านพ้นไป ส่วนมาตรการการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะทำให้จัดกิจกรรมหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ยินดีที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจมีปัญหาบ้าง แต่ยืนยันรัฐบาลต้องการให้เกิดความเป็นธรรมและทั่วถึง

๑.๒ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ว่า ในปีนี้ วธ.เห็นว่าสามารถจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทำบุญเหมือนที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ขอให้เข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโรค เว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ โดยถนนสายสำคัญที่เคยจัดกิจกรรม เช่น ถนนข้าวสาร และถนนสายอื่น ๆ ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ ประกอบกับในขณะนี้เริ่มมีวัคซีนที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้

๑.๓ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศปก.ศบค.) กล่าวว่า การผ่อนปรนมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นอยู่กับตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หากจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สามารถควบคุมจัดการได้ จะทำให้ผ่อนคลายมาตรการได้มากขึ้น ดังนั้น ต้องรอให้ สธ. ประเมินสถานการณ์ในกลางเดือน มี.ค.นี้ หากสถานการณ์ชัดเจนขึ้น ก็จะลดระดับมาตรการลงได้จากระดับในปัจจุบัน เพื่อเตรียมผ่อนคลายมาตรการในช่วงสงกรานต์

- สำหรับการผ่อนคลายการประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ศปก.ศบค. ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เนื่องจากยังมีบางมาตรการที่จำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งปัจจุบัน ศบค.ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพียงเรื่องการป้องกันโรคติดต่อเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมแผนลดระดับภายใน ๒-๓ เดือนข้างหน้า เพื่อใช้กฎหมายปกติ

๑.๔ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ศบค.) กล่าวถึงภาพรวมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ว่า ที่ผ่านมามีบุคลากรทางการแพทย์ ๑ ราย ที่มีอาการแพ้วัคซีนคลีนี่ส์ อาเจียน โดยมีอาการหลังการฉีดวัคซีน ๓ ชั่วโมง แต่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว กรณีนี้จะนำไปศึกษาเพื่อวางมาตรการต่อไป อย่างไรก็ตาม มีแนวคิดปรับลดขั้นตอนการฉีดวัคซีน เพื่อให้ใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นและป้องกันการรวมกลุ่มกันมาก ๆ รวมถึงสั่งการให้สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในจังหวัดต่าง ๆ ที่เริ่มทยอยฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมรับมือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.ได้กำชับให้ สสจ. สื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับรายละเอียดการฉีดวัคซีน เพื่อลดความวิตกกังวล

๑.๕ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า กรณีแพทย์หญิงที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-๑๙ ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าอาการที่เกิดขึ้นทั้งอาเจียน ความดันโลหิตลดลงเหลือ ๙๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท และซีพจรเบา เกิดจากการแพ้วัคซีนโควิด-๑๙ หรือไม่ ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัคซีน ฝ่ายวิชาการ ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ เพื่อตรวจสอบและสอบสวนว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ คาดจะทราบผลในสัปดาห์นี้

จากการ...

- จากการสืบประวัติแพทย์หญิงรายดังกล่าวพบประวัติการแพ้ยาเพนิซิลินตั้งแต่เด็ก ซึ่งครั้งนี้หลังรับวัคซีนโควิด-๑๙ เกิดอาการใน ๕ ชั่วโมง แต่ตามปกติการเกิดความรุนแรงจากวัคซีนจะเกิดทันทีภายใน ๑๕ นาที ไม่เกิน ๓๐ นาที สำหรับกรณีนี้จึงต้องรอการสอบสวนและต้องซักข้อมูลอย่างละเอียด เพราะเป็นวัคซีนใหม่ อย่างไรก็ตามการที่ผู้แพ้ยาเพนิซิลินแล้วมีการแพ้วัคซีนโควิด-๑๙ แม้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันชัดเจน แต่เรื่องนี้เป็นข้อมูลให้เพิ่มความระมัดระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ยา หรือผู้ที่แพ้เพนิซิลิน ซึ่งแพทย์หญิงรายนี้มีอาการหลังฉีดวัคซีน ๕ ชั่วโมง โดยปกติอาการแพ้วัคซีนจะเกิดขึ้นภายในช่วง ๔ ชั่วโมงหลังการฉีดและมีผื่นขึ้นด้วย แต่สำหรับแพทย์หญิงรายนี้ไม่มีผื่นขึ้น และหลังได้รับยาอะดรีนาลินกระตุ้นความดันโลหิต มีอาการดีขึ้น

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ กล่าวว่า การใช้แอปพลิเคชันไลน์ "หมอพร้อม" เป็นเทคโนโลยีสำหรับติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ยังไม่ได้ใช้ในการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน จะมีช่องให้สามารถติดตามมาฉีดวัคซีนได้ผ่านทางโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุข สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับวัคซีน สิ่งสำคัญขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ขณะที่ได้รับวัคซีนต้องพักผ่อนไม่รุนแรง ส่วนใหญ่เป็นอาการปวดบวมบริเวณฉีด หรือมีไข้เล็กน้อย

๒.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อห้ามผู้ที่แพ้ยาเพนิซิลินห้ามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แต่อย่างไรก็ตามทั่วโลกยังไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะนี้เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนใหม่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการสังเกตอาการ ๓๐ นาที ณ สถานพยาบาลที่ฉีด และหลังการรับวัคซีนห้ามออกกำลังกาย หรือใช้แขนด้านที่ฉีดวัคซีนเป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้วัคซีนเข้าสู่ร่างกายเร็วเกินไป ส่วนเกณฑ์มีอาการแพ้วัคซีนรุนแรง นอกจากความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเบา มีผื่นขึ้น และต้องอาเจียนมากกว่า ๕ ครั้ง

- สำหรับอาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดบริเวณที่ฉีด และอาการข้างเคียงรุนแรง เช่น ไข้สูง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ปวดศีรษะรุนแรง ปากเปื่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีจุดเลือดออกจำนวนมาก ผื่นขึ้น ทั้งตัว อาเจียนมากกว่า ๕ ครั้ง ชัก/หมดสติ หากมีอาการดังกล่าวควรรีบแจ้งแพทย์ทันที

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ แม้ขณะนี้จำเป็นต้องเร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับคืนมา แต่ก็จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เดินหน้าควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

๓.๒ การอนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ในเดือน เม.ย.ที่จะถึงนี้ โดยไร้เงื่อนไข ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจากการกิจกรรมวันสงกรานต์ของไทย ไม่ใช่เพียงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แต่ยังมีการเล่น มิมหรสพ งานรื่นเริงแบบข้ามวัน โดยเฉพาะในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มักมีการเล่นสาดน้ำแบบสุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสและการแพร่เชื้อ เมื่อผนวกกับการกระจายวัคซีนที่ยังไม่ครอบคลุมในช่วงกลางเดือน เม.ย. จึงเห็นว่าการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างระมัดระวัง แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ แล้วจึงพิจารณาทยอยผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ สำนักงานแพทย์ สำนักงานมัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในการเพิ่มความระมัดระวังการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่แพ้ยาต่าง ๆ

รวมทั้ง...

รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับบริการ รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ของ กทม. ในการให้ความช่วยเหลือดูแลกรณีการเกิดผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ตามแนวทางที่ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องค์กร,

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.maticchon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgronline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me